

Template องค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นตามภารกิจของสำนัก/กอง/กลุ่ม

ชื่อกิจกรรม	โครงการติดตามแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนหรือแหล่งที่อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอเป็นแหล่งมรดกโลก พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (รายงานความคืบหน้า)
วันที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐) ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
ความเป็นมา	โครงการติดตามแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนหรือแหล่งที่อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอเป็นแหล่งมรดกโลก พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบที่เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำข้อเสนอแนะทางนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลก
ชื่อตำแหน่ง/ ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย	สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบพื้นที่แหล่งมรดกโลก และภาคเอกชน
ชื่อผู้ดำเนินกิจกรรม	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
Key Words	แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
สาระสำคัญของ กิจกรรม	๑. การจัดทำแบบสอบถาม ๒. การสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว หน่วยงาน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ๓. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น ๔. การจัดทำข้อเสนอแนะ และการจัดทำสรุปผลการศึกษา
ความเห็นและ ข้อเสนอแนะที่สำคัญ	๑. หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแหล่ง ได้แก่ กรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งมรดกโลกเพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม และไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่น เพิ่มเติมนักตักน้ำ สัญลักษณ์กฎ ระเบียบ ข้อห้ามต่างๆ ในพื้นที่ให้มากขึ้น ห้ามป็นป่าโบราณสถาน ข้อกำหนดในการเข้าชมแหล่งมรดกโลก ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นที่โบราณสถาน การจัดถังขยะให้เหมาะสม ทบทวนของน้ำสาธารณะให้ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ การจัดสถานที่จอดรถให้ห่างจากแหล่งโบราณสถานเพื่อป้องกันการผลกระทบจากไอเสียรถยนต์ และอุบัติเหตุ ๒. เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในการดูแลพื้นที่และนักท่องเที่ยว ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนดไว้ ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่และตำรวจท่องเที่ยวเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ นักท่องเที่ยวให้เพียงพอ
องค์ความรู้ที่ได้รับ	๑. ความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

สื่อประกอบ

๒. คุณค่าและความสำคัญและประโยชน์ของการเป็นแหล่งมรดกโลกในมุมมองของนักท่องเที่ยว ภาครัฐและเอกชน
๓. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
-รายงานการศึกษา แผนผังแหล่งฯ และภาพประกอบการลงพื้นที่